



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/ ๕๖๖

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายประสพสุข ภิรมโพธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



# ด่วนที่สุด

ส่วนเลขานุการ สสปล
รับที่ สสปล. ๕๗
วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๙.๑๙

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รับที่ สสปล ๗๙
วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๙.๓๐

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๒๒๒๕๕๕๕ หรือ โทร. ๒๕๕๕๕๕๕๕)  
 ที่ กท.๐๕๐๔/๔๗๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
รับที่ 1562
วันที่ 23 มี.ค. 2564
เวลา ๑๐.๐๐

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา จงสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๐.๒/ผ.ช.ป.๐๐๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก อดิศักดิ์ เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานฯ และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุธาทิพย์ สนเยี่ยม)  
 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
เลขรับ 300
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา 1๒.๐๐ น.

(นางวันทนีย์ วัฒนนะ)  
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
 ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔

- สนอ. สนพ. สนท. สำนักงานเขต และ สสปล. เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ สสปล. และ รป.กทม. เสนอ

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)  
 ปลัดกรุงเทพมหานคร  
 ๒๒ มี.ค. ๖๔

เรียน ผอ.กยล.

เพื่อโปรดพิจารณา

*จิรวิทย์*

(นายชลวิทย์ เชื้อหอม)

เลขานุการสำนัก

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

23 ส.ค. 2564

- ผ.ตช.
- น.สวส.
- น.ช.การ
- อ.การ
- อ.การ
- อ.การ
- อ.การ
- อ.การ

*จิ*

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสิ่งแวดลอม  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คุณกมลธิดา ฯ

ดำเนินการ

*จิรวิทย์*

23 ส.ค. 64

(นางรสสุคนธ์ ขาติประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สยป.

**สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)**  
**ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔**  
**ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)**  
**อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p><b>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</b>  <b>รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในห้วงวันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้</b></p> <p>๑. สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>๑.๑ การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งพื้นที่ใฝ่ ระวังและให้ที่พักอาศัยกับแรงงานต่างด้าว ได้แก่ พื้นที่เขตบางกะปิ เขตจอมทอง และ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต</p> <p>๑.๒ การลักลอบทำกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การพนันออนไลน์ เป็นต้น</p> <p>๑.๓ สถานการณ์การชุมนุมที่จะเกิดขึ้น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่ม UNME of Anarchy นัดทำกิจกรรมเดิน ทะลุฟ้า V.๒ จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทำเนียบรัฐบาล</li> <li>- วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) และ กลุ่มอาชีพะปกป้องสถาบันฯ จัดกิจกรรมบริเวณหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร</li> <li>- วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เครือข่ายหนี้สินชวาณาแห่งประเทศไทย (คนท.) ชุมนุมติดตามการแก้ไขปัญหานี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์</li> </ul> <p>๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ รอบใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากมีจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน ๑๐๐ รายต่อวัน ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ ๓ ประกอบกับได้มีการ ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยหากไม่มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนกรณีใหม่เกิดขึ้น คาด ว่า ห้วงต่อไปจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันจะอยู่ที่ไม่เกิน ๑๐๐ รายต่อวัน ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดของโรคฯ ได้แก่ การติดเชื้อในชุมชนหรือครอบครัว การชุมนุมของกลุ่ม พลังมวลชน กลุ่มผู้ลี้ภัยจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศเมียนมา รวมทั้ง พื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า ๑,๒๐๐ - ๑,๕๐๐ รายต่อวัน</p>	
๒	<p><b>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ) ได้ชี้แจงภารกิจ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้</b></p> <p>๑. ให้ดำรงความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ติดตาม สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาอย่างใกล้ชิด และประสานการปฏิบัติกับ จังหวัดตามแนวชายแดนเพื่อเตรียมการรองรับกลุ่มผู้อพยพจากประเทศเมียนมา ตามแนวทาง ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติกำหนด</p> <p>๒. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในจังหวัดต่าง ๆ และ กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำกัดพื้นที่ในการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยให้ ดำเนินการประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ดำรงความต่อเนื่องในการตรวจกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนคลาย โดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการและประชาชนโดยทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด</p>	ทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ และแนวทางการรับวัคซีนฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน</p>	
๓	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายกิจการพลเรือน)</u> ได้ชี้แจงภารกิจและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ ทำหน้าที่ของประชาชนต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในห้วงวันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พบว่า ประชาชนได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในเชิงตำหนิรัฐบาล เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคฯ แม้ว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนเพื่อป้องกันโรคฯ แต่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคฯ</p>	
๔	<p><u>การหารือและการประสานการปฏิบัติ ดังนี้</u></p> <p>๑. คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้จัดสรรวัคซีนในระยะแรกจำนวน ๘,๐๐๐ โดส (๔,๐๐๐ คน) สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. การวางแผนการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการและพิจารณาจัดตามลำดับความเร่งด่วน</p> <p>๓. ให้ ศปม. ทุกเหล่าทัพ ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดประเภทกำลังพลของหน่วยตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและความเร่งด่วนในการให้วัคซีนฯ และรวบรวมข้อมูลส่งให้ ศปม. เพื่อดำเนินการประสานการปฏิบัติกับจังหวัด รวมทั้งให้ทุกหน่วยรายงานผลการดำเนินการเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนฯ ให้ ศปม. ทราบ</p>	ทุกหน่วยงาน
๕	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</u></p> <p>๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนในการรองรับสถานการณ์ที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง และกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทำงาน รวมทั้งคนไทยที่กลับเข้ามาจากประเทศเมียนมา</p> <p>๒. ศปค. อยู่ระหว่างการเตรียมปรับระดับสีของจังหวัดต่างๆ และพิจารณามาตรการผ่อนคลายเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะห้วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งยังมีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนและให้ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายเป็นกรณีฉุกเฉินของ ศปม. ดำรงการตรวจอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ให้หน่วยขึ้นตรง ศปม. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ และดำรงความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณแนวชายแดนประเทศกัมพูชา และประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในประเทศกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น และการแพร่ระบาดของโรคฯ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในประเทศมาเลเซีย</p>	ทุกหน่วยงาน

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เรื่อง	ส่งถึง	เพื่อทราบ	เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ	เพื่อดำเนินการ	หัวหน้าหน่วยงาน ผู้อนุมัติการเวียน
๑	กท ๐๕๐๔/ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔	รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔	๕			/	ผู้อำนวยการสำนัก ยุทธศาสตร์และประเมินผล

หมายเหตุ

๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก  
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๒. รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร  
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
๓. ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
๔. ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต
๕. ผู้อำนวยการเขต